



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๓๕๒

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี / ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ / ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ที่ประชุม สนอ. พอรัม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี และกำหนดวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้มีผู้ดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบให้หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลเป็นหัวหน้าทีมร่วมกับ หัวหน้างานประชุม กองกลาง ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยหัวหน้างานบริหารและธุรการของทุกกอง และให้หาวิธีรูปแบบในการดำเนินงานร่วมกับงานพัฒนาบุคลากร (นายคชาวุฒิ ทิพจร)

๒. ให้กองการเจ้าหน้าที่ (นายคชาวุฒิ ทิพจร) ปรับโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ หากไม่เพียงพอให้เสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีพิจารณา


คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้กองการเจ้าหน้าที่จัดทำโครงการฯ เสนอที่ประชุม สนอ.พอรัม และคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีพิจารณาตามลำดับ

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดการความรู้ของหัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว และกองแผนงานได้นำเสนอโครงการฯ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า หากหน่วยงานระดับคณะสนใจเข้าร่วมควรเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยให้เป็นผู้เข้าสังเกตการณ์ และมีมติเห็นชอบโครงการตามที่เสนอ โดยให้กองแผนงานจัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีพิจารณา

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโครงการตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ปรับระยะเวลาการศึกษาดูงาน เป็นวันที่ ๖-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และให้กองแผนงานปรับปรุงโครงการและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์ภูมิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี